

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๖๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันฯ ดำเนินการตอบแบบสอบถามของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ ในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรวบรวมแบบสอบถามดังกล่าว และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลของแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น เพื่อให้การประมวลผลความเห็นในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันฯ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม และขอให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการตอบแบบสอบถามในทุกหัวข้อ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามความคิดเห็นอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยดำเนินการตอบแบบสอบถามผ่านแพลตฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/๑FAIpQLSe๙๙kDSgmaxTBLCYHbUsdUcXqbKgmoGXGySV๘m๒wOMkXmHEUg/viewform?usp=sf_link หรือ QR Code แนบท้ายหนังสือนี้ พร้อม Printout แบบสอบถามจากแพลตฟอร์ม ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

๒. รวบรวมสำเนาแบบสอบถามข้างต้นและจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อจกได้นำส่งให้คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ต่อไป



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓